
 

 

   Félag eldri borgara í Hveragerði 
          Vorfundur, haldinn í Þorlákssetri 3.maí 2024 

1.a. Fundarstjórn skipuð; fundarstjóri; Sigurlín Sveinbjarnardóttir 

formaður, ritari; Birgir Þórðarson og Sigrún Guðný Arndal til vara. 

1. 16;00 Setning Vorfundar, Sigurlín formaður bauð fundargesti velkomna 

til vorfundar félagsins og lýsti ánægju sinni yfir góðri mætingu á fundinn, 

en á fundinn mættu rúmlega 70 manns. Sigurlín nefndi helstu málefni, sem 

fjallað yrði um á fundinum og sagði svo stutta gamansögu af danska 

bæjarstjóranum, sem bauð öllum eldri borgurum í ferð til Mallorca, „ef þið 

kjósið mig“, áður en hún bauð gest fundarins, frú Þórunni Reynisdóttur 

forstjóra ferðaskrifstofunnar Úrval Útsýn velkomna og gaf henni orðið:  

2. 16;05 Gestur fundarins, Þórunn forstjóri  ferðaskrifstofunnar, sagði frá 

15 daga ferð til Benidorm 20. september – 4. oktober n.k. á vegum ÚÚ, sem 

er sérstaklega skipulögð, m.a. með tilliti til þjónustu, fyrir eldri borgara. 

Dvalið er á hótel  Melia Benidorm, gott fjögurra stjarna hótel, skammt frá 

aðal strönd Benidorm. Markmið ÚÚ sé að „koma fólki út úr húsi og í sól til 

að dansa og syngja“.  Milt og þægilegt veður er á þessum árstíma við 

Miðjarðarhafið. Þessi ferð er sérstaklega í boði til félaga FEBH nú í haust og 

lýsti Þórunn nokkrum kostum ferðarinnar; m.a. eigin flugvél á vegum ÚÚ, 

íslenskur staðarstjóri ytra, og hópa- og skemmtistjóri Helga Thorberg, sjá 

nánar í bæklingi fyrir Úrvalsfólk, sem dreift var á fundinum og liggur einnig 

frammi á skrifstofu félagsins. Þessi ferð er í boði á sérstöku tilboðsverði til 

FEBH. Nokkrar fyrirspurnir komu úr sal; Er hægt að framlengja ferð ? Alveg 

sjálfsagt. Hægt er að leigja golfsett, góðir golfvellir á vegum ÚÚ.  Margar 

sérferði í boði frá hótelinu. Hægt er að koma til móts við margvíslegar 

séróskir. Fólk í hjólastólum velkomið í ferðina. Ferðanefnd félagsins mun 

kynna ferðina frekar á næstu vikum.    

3. 16;21 Sigurlín kynnti, f.h. Ferðanefndar, ferðir ársins; Vorferð um 

Suðurland  í lok maí og ferð að Fjallabaki síðsumars, auk Sólarferðar til 

Benidorm. Vorferð er skemmti- og menningarferð um Suðurland m.a. 

komið við í Eldfjalla safninu á Hvolsvelli og skoðuð sýning, sem Ari Trausti 

Guðmundsson jarðfræðingur hefur hannað, Njálu refillinn heimsóttur og 

farið á Skógasafn, þar er m.a. ný sýning í Samgöngusafninu, sem fjallar um 

Austurleið.  



 

 

Þessi Vorferð verður betur kynnt á næstu dögum, sem og möguleg 

Síðsumars/Haust ferð t.d. um Syðri Fjallabaksleið. Í ferðanefnd félagsins 

eru auk Sigurlínar, Guðný Ottesen og Birgir Þórðarson.  

3.c 16;31 Hér skaust Áslaug formaður söngkórsins Hverafugla inn í dagskrá 

og kynnti í  stuttu máli starfsemi kórsins, sem er blandaður kór og allir, sem 

hefðu yndi af söng, væru velkomnir, nýir félagar teknir inn á haustönninni. 

Örlygur kórstjóri væri mikill gleðigjafi og söngur væri mikil hollusta og góð 
leikfimi fyrir heilann.  

4. 16;34 4. Anna Lísa Ólafsdóttir sá um kynningu á þætti félagsins á 

Blómstrandi dögum 15-18. ágúst n.k.  Félagið mun m.a. verða með opið 

hús og kynningu á starfseminni, sérstaklega á starfi hópanna, laugardaginn 

17. ágúst kl.14-17. Bent var á að hér væri gott tækifæri til að fjölga félögum, 

sem í dag eru nálægt 400, en íbúum 60 ára og eldri hefur fjölgað verulega 

á síðustu árum í Hveragerði. En aðeins hluti þeirra væri í FEB og nefndi hún 

að á Blómstrandi dögum væri sóknartækifæri til að fá inn fleiri félagsmenn 

í félagið okkar FEB. Anna Lísa starfar að þessu máli ásamt öðrum í 

stjórninni; Sigrúnu Arndal og Ingibjörgu Guðjónsdóttur, í samstarfi við 

Hveragerðisbæ og  menningarfulltrúa Blómstrandi daga. Sjá sérstakt 

minnisblað um Blómstrandi daga 2024 og væntanlega dagskrá Blómstrandi 

daga.  

5. 16;40 Sigrún Guðný Arndal kynnti mögulegar  nýjungar á vegum  

félagsins á haustmisseri; nefnt hefur verið m.a. „Opið hús“ t.d. vikulega 

(spjall & kaffi). Námskeið í Bridge. Dans námskeið. „Stóla“ leikfimi. 

Snjalltækja námskeið í samstarfi við ungmenni í Bungubrekku. Umræða var 

einnig um hvort hægt væri að fjölga ljósmynda hópum. Ljósmynda- hópur 

félagsins væri nú fullskipaður og væri því lag að stofna nýjan hóp, sem 

byggði á reynslu „gamla“ hópsins m.a. með námskeiði í tækni og listum 

ljósmynda. 

5c. 16;48 Hér skaust Brandur Gíslason inn í dagskrá og vakti athygli 

fundarfólks á, að í Hveragerði vanti  á skipulag bæjarins, lóðir eða hverfi, 

sem ætlaðar séu fyrir eldri íbúa t.d. 50+, þar sem jafnframt er aðstaða fyrir 

félagsmiðstöð fólksins. Vísaði hann til hversu vel sé að slíku staðið í 

mörgum öðrum sveitarfélögum, t.d. Árborg. Hvatti hann félagið að koma 

þessari hugmynd á framfæri bæjaryfirvalda, t.d. gegnum Öldungaráðið. 

 



 

 

6.  16;50 Síðasta  dagskrá mál var kynning Daða Ingimundarsonar  á nýrri 

heimasíðu félagsins. Núverandi síða er orðin  gömul og þung í vöfum. 

Heimasíðan er nokkuð vinsæl og eru „dagsflettingar“ á síðunni 800-1200. 

Heimasíða þarf að vera „Rétt og segja satt“.  

Daði sýndi nýju síðuna, sem er í lokafrágangi fyrir vígslu. Síðan er unnin í 

samstarfi við unga sérfræðinga í Bungubrekku. 

7. 16;59 Sigurlín formaður sleit fundi og þakkaði fundarfólki fyrir komuna 

og framsögufólki erindin, bauð síðan öllum að ganga í næsta hús, 

Skyrgerðina og þiggja þar veitingar og spjalla.                      (BÞ 3.05.2023 23;45)  

 

 

P.S. Anna Lísa og Birgir tóku til eftir fundinn, röðuðu stólum og borðum og 

gengu frá salnum...... 🙂                                                                               BÞ 6.05.23;30      

 


